



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
28 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

**สื่อที่นำเสนอ :** เติลินิวส์, มติชนออนไลน์, Thoigov, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 9, NBT, TNN, Thaibps

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. นำผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน และเปิดตลาด MOPH Green Market ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รมรค์การบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย โดยระหว่างเดินเยี่ยมตลาดได้ร่วมสาธิตการใช้ชุดทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในผัก

**สื่อที่นำเสนอ :** thebangkokinsight, บ้านเมืองออนไลน์

-เสนอข่าว เพชบุรีกเพจกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่คลิปการปราศรัยของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข มีใจความว่า สธ.มีการพัฒนามาต่อเนื่องตลอด 77 ปี จนปัจจุบันนี้ การบริการด้านสุขภาพของไทยอยู่ในอันดับ 6 ของโลก และเป็นที 1 ของอาเซียน ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้น สธ.จะพัฒนาการดำเนินการบนหลักการ "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง และเศรษฐกิจไทยแข็งแรง" ด้วยนโยบาย 5 ด้าน คือ 1.การพัฒนาทางด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ 2.ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 3.ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ 4.ผลักดันเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการสาธารณสุข 5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีนโยบายเร่งด่วนคือ การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์อย่างปลอดภัย จัดการภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ยกระดับ อสม.ให้เป็นหมอประจำบ้าน ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสนับสนุนให้ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายต่อสุขภาพประชาชน

## สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ

-เสนอข่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมคกก.วัตถุอันตราย และมีมติเอกฉันท์ 1.ให้ออกประกาศกำหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 ส่วนไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคกก.วัตถุอันตราย 23 พ.ค. 2561 2.มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรทำมาตรการรองรับการหาสารทดแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส รวมถึงมาตรการลดผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และเสนอคกก.วัตถุอันตรายภายใน 4 เดือน ทั้งนี้ กรรมการทุกคนมีมติเป็นเอกฉันท์เพราะหากให้มีการแบนสารพิษ 1 ธ.ค. 2562 ยังไม่มีมาตรการจัดการสารที่ยังเหลืออยู่มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท ซึ่ง สธ. เมื่อฟังเหตุผลของทุกฝ่ายแล้วจึงมีมติให้เลื่อนออกไป ส่วนที่ รมว.สธ. ยืนยันว่าตัวแทนของ สธ. ไม่ได้ลงมติ ไม่เป็นความจริง เพราะได้ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นมติดบนจอให้ทุกคนเห็นชัดเจนและได้สอบถามว่ามีใครไม่เห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งทุกคนก็ต่างเห็นด้วย

-นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด ก.เกษตรฯ กล่าวว่า ทุกฝ่ายเห็นตรงกันควรแบนหรือจำกัดปริมาณการใช้ แต่การแบนเวลานี้ทำให้เกิดผลกระทบ จึงขยายออกไป 6 เดือน เชื่อว่าจะหาสารทดแทนทัน ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนร่วมกัน

-นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบายว่า ขณะนี้ห้ามนำสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเข้าประเทศแล้ว แต่ยังสามารถขายและใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ส่วนไกลโฟเซตที่ให้ใช้ได้ตามปกติเพราะข้อมูลทางวิชาการยังไม่พบว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชนและเกษตรกร รวมทั้งสหรัฐฯ ไม่ได้ห้ามการใช้สารชนิดนี้และได้ทำหนังสือให้รัฐบาลไทยทบทวนการยกเลิก

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก.ออนไลน์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานจากผู้แทนกรมการวัตถุอันตรายของ สธ. คือ นพ.โสภาส การย์กวิพงษ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นพ.ไพศาล ตันคุ้ม เลขานุการ อย. ว่าทั้ง 2 คนยืนยันตามมติเดิม จึงคิดว่าการโหวตครั้งนี้ไม่ขัดใจโดยเอกฉันท์ สธ.ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนจะไม่เห็นชอบด้วย และยืนยันในที่ประชุมว่าจะต้องมีการแบน แต่จะต้องให้เกียรติคณะกรรมการชุดนี้ จากนั้นคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นผู้บริหารจัดการต่อไป ส่วนประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าจะมีผลกระทบต่อการศึกษาวิจัยร่วมรัฐบาลหรือไม่ นั้น เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นมติของคกก.แต่ละท่านที่มีอิสระ

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวอิศรา, pptv, ผจก.รายวัน, แนวหน้า

-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ถึงรมว.สธ.จะยอมรับมติ แต่ประชาชนไม่ยอมรับ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และการขับเคลื่อนให้ประชาชนรับทราบอันตรายต้องทำต่อไป ต้องให้ประชาชนเรียกร้องสิทธิชีวิตตัวเองด้วยการสอบถามผู้ค้าว่ามีการใช้สารเคมีหรือไม่ และหากไม่แน่ใจให้ใช้ชุดตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่สธ.พัฒนาให้มีราคาถูกและรวดเร็วแม่นยำ</p> <p>-มูลนิธิชีววิถี โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เครือข่ายสนับสนุนการแบน 686 องค์กร ผิดหวังกับมติของคกก.วัตถุอันตราย การยืดเวลาการแบนเป็นการเอื้อให้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบสต็อกสินค้า และจำหน่ายต่อให้เกษตรกรเครือข่ายฯ จะเดินทางขับเคลื่อนให้มีการยกเลิกการใช้ไกลโฟเซตและสารพิษร้ายแรงอื่นๆ ต่อไป และจะแถลงมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนโดยเร็ว</p> <p>-นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับมติครั้งนี้ โดยเฉพาะการไม่แบนสารไกลโฟเซต ถือเป็นผลกระทบความเสียหายให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภค เชื่อว่ามติออกมาเพื่อเอื้อประโยชน์บริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติไม่ต้องรับภาระสินค้าที่สต็อกไว้ไปยังประเทศต้นทางหรือประเทศที่ 3</p>	
<p><b>นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เส้นทางเศรษฐีออนไลน์, Thaiquote, Thaigov</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวภายหลังประชุมคกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2563 เน้นการบังคับใช้กฎหมาย จัดทำแผนปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดระดับความเสี่ยงของพื้นที่ เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล โดยทำความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งให้ส่วนราชการจัดงานเลี้ยงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือด่านชุมชน จัดทีมเชิงรุกร่วมกับอปท. ป้องกันและแยกผู้ดื่มในชุมชนไม่ให้ขับชยานพาหนะ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปรียบเทียบปรับเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนด และขอความร่วมมือกรมคุมประพฤติคัดกรองและส่งผู้ที่ศาลสั่งคุมความประพฤติสถานเมาแล้วขับเข้ารับการบำบัดที่สถานพยาบาลของสธ. กรณีพบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมีอายุต่ำกว่า 20 ปีและสงสัยว่าดื่มสุรา ให้ส่งเจาะเลือดตรวจระดับแอลกอฮอล์หรือปัสสาวะระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจทุกราย รวมทั้งสอบถามถึงสถานที่จำหน่ายเพื่อเอาผิดตามกฎหมาย ส่วนมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันสงกรานต์ ได้ให้ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากการห้ามขายแต่ไม่ได้ห้ามดื่ม สามารถซื้อล่วงหน้าได้ไม่น่าได้ผลในการลดอุบัติเหตุ</p>	-
<p><b>ถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เชิงเทรานิวิสต์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามถ่ายโอน รพ.สต.ตะพง และ รพ.สต.บ้านยายตา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ โดยปัจจุบันได้ถ่ายโอนรพ.สต.ไปแล้ว 57 แห่ง และในปีนี้จะถ่ายโอนให้เทศบาลนครอีก 32 แห่ง เนื่องจากเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีศักยภาพสูง สามารถจัดบริการได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ</p>	-
<p><b>สป.สธ.ลงนามคำรับรองปฏิบัติงาน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ระหว่างรองปลัด สธ. ผู้ตรวจราชการ สธ. สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัด สธ. และผู้อำนวยการกอง/สำนัก ใน สป.สธ. ภายใต้กรอบ 15 แผนงาน 41 โครงการ และ 67 ตัวชี้วัด โดยมี 17 โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เช่น โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพของประชากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ พัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพและ อสม. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ภัยสุขภาพการแพทย์ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์องค์รวม เป็นต้น</p>	-
<p><b>ประชุมวิชาการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดงานประชุมวิชาการ National Conference of Family Medicine ประจำปี 62 ที่โรงแรมอัลมีรอช กทม. จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และองค์ภภาคี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพในงานบริการปฐมภูมิ โดยในปี นี้ ปลัด สธ. ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และรับมอบโล่สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ จากการผลิตต้นนโยบายงานเวชศาสตร์ครอบครัวและปฐมภูมิ ให้ความสำคัญการพัฒนาาระบบสุขภาพและกำลังคนปฐมภูมิ จนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม</p>	-
<p><b>สินค้าทางเลือกสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์รัฐ, เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย, NBT</p> <p>-เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขาฯ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาฯ อัย. ลงพื้นที่ร้านโกลเด้นเพลซ สาขาสุขุทัย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเลือกกระเช้าของขวัญปีใหม่ เน้นสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>(Healthier Choice) แนะนำหลักการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ 4 ข้อ 1.เลือกกระเช้าแสดงสัญลักษณ์ Healthier Choice ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดโรค NCDs 2.เลือกกระเช้าที่ห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี แสดงฉลากระบุชื่อ วัน เดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุ 3.หากเป็นอาหารกระป๋อง ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่บูบอบ ไม่โป่งพอง ไม่มีรอยร้าว ตะเข็บ รอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา ไม่เป็นสนิม มีฉลาก อย. และ 4. หากจัดกระเช้าด้วยตนเองขอให้เลือกผลิตภัณฑ์ ตามที่กล่าวมา</p>	
<p><b>กอบชิป รมว.สธ.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ชกหลังข่าว          -กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งวันที่สร้างความฮือฮาให้กับบุคลากรสาธารณสุข เมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. นำผู้บริหาร อาทิ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงพยาบาล. ซึ่งเป็นเพราะช่วงก่อนเที่ยงมีการ ฝึกพลั้งแดลงข่าวไม่สนับสนุนการยืดเวลาการแบน 3 สารเคมีอันตรายออกไปอีก 6 เดือน เข้าตำรากองทัพเดินด้วยท้อง</p>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ, Thaiquote          -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 สามารถนำกัญชาไปทำการศึกษาวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ ในประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้นำไปผสมในอาหาร ขนม เครื่องดื่ม การออกฤทธิ์ของกัญชาจะเร็วหรือช้าขึ้นกับวิธีการที่นำกัญชาเข้าสู่ร่างกาย ชนิด ปริมาณสารสำคัญและการตอบสนองที่แตกต่างกันในแต่ละคน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสารสำคัญของกัญชา ในปัสสาวะได้ด้วยชุดสอบเบื้องต้น และยืนยันผลด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	
<p><b>โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น          -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งกระเพาะอาหารพบไม่บ่อยในคนไทย แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักอนามัย ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การรับประทานอาหารหมักดอง รวมทั้งอาการอักเสบหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง ทั้งนี้ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารหากมีอาการปวดท้องเรื้อรัง จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้</p>	
<p><b>ดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ ChiangmaiNews          -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษในช่วงอากาศหนาวเย็น โดยการออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที 3-5 วัน/สัปดาห์ หลีกเลี่ยงการอาบน้ำตอนกลางคืนในช่วงอากาศเย็น ไม่ปรับอุณหภูมิน้ำร้อนเกินไป ควรราดน้ำไล่จากเท้าขึ้นไปเพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิ และช่วงท้ายให้อาบน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นเพื่อปิดรูขุมขนและปรับสมดุลผิวหนัง หลังอาบน้ำอุ่นควรทาครีมบำรุงผิวทันทีเพื่อความชุ่มชื้นและป้องกันผิวแตก สวมเสื้อผ้าหนาๆ เพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย นอกจากนี้ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมง กินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว กินอาหารปรุงสุก อุ่นให้ร้อน เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกาย</p>	
<p><b>นวัตกรรมบริการรักษามาลาเรียอย่างแม่นยำ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน          -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ ได้ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ พัฒนาชุดตรวจ Fluorescent spot test ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ สำหรับเจ้าหน้าที่ มาลาเรียคลินิกใช้ตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD ในผู้ป่วยมาลาเรียในพื้นที่ห่างไกล ก่อนจ่ายยารักษา หากพบผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าว จะส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลทันที ซึ่งผลงาน “นวัตกรรมการให้บริการรักษามาลาเรียอย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย” นี้ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่น ประเภท นวัตกรรมบริการ ประจำปี 2562</p>	
<p><b>ดูแลคุณภาพอากาศในอาคาร รพ.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไอเอ็นเอ็น          -เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กองวิศวกรรมการแพทย์ จัดทำโครงการสำรวจและประเมินสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศในอาคาร ใน รพ. 24 แห่ง เพื่อลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในสถานพยาบาลภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยปรึกษาหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้และใส่ใจในการดูแลระบบปรับอากาศและระบายอากาศให้ได้มาตรฐาน	
<p><b>ให้ นร. ป่วยซึมเศร้าออกจาก ร.ร.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์นิวส์, เว็บไซต์ปุ๊ก</p> <p>-อ้างอิงรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เสนอข่าว นักเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลย่านมีนบุรี หลังเรียนได้ 1 สัปดาห์เศษ ถูกผอ.เรียกพูดคุยถึงอาการป่วยซึมเศร้า และโทรหาผู้ปกครองขอให้ลาออก เนื่องจากกลัวไปทำร้ายผู้ป่วยหลังมีเหตุการณ์ ลูกป่วยโรคซึมเศร้าฆ่าหั่นศพแม่ ด้านนักเรียนยืนยันว่าหายป่วยจากโรคซึมเศร้าแล้ว แต่คนปกติไม่ให้โอกาส</p>	

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

